



VcAustralia

Vận chuyển hàng đi Australia

 Difficulty Easy

 Duration 12 month(s)

 Categories Transport & Mobility

 Cost 0 USD (\$)

Contents

Introduction

Step 1 -

Comments

Introduction

Gửi yến sào đi Úc có được không? Gửi yến sào đi Úc ở đâu đảm bảo uy tín, an toàn và chi phí hợp lý?

Nếu bạn đang có nhu cầu gửi yến sào đến Úc cho bạn bè, người thân...

Liên hệ ngay VietCargo - công ty chuyên vận chuyển hàng đi Úc đơn vị đã có hơn 20 năm kinh nghiệm vận chuyển hàng quốc tế để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ ngay nhé!

Những lưu ý khi gửi yến sào qua Úc

Yến sào được chiết xuất từ tổ của chim yến, thường nằm trên vách đá và trong hang động. Tổ yến có dạng mềm, giống chén trà bồ đôi, được tạo ra từ nước dãi của chim yến trống và chim yến mái.

Tổ yến có chất hữu cơ tự nhiên và dễ hấp thụ. Yến sào có giá trị dinh dưỡng lớn, đặc biệt quan trọng cho trẻ em, người già và người mới ốm dậy.

Gửi yến sào đi Úc đòi hỏi phải đáp ứng nhiều điều kiện nghiêm ngặt do lại ngại về các vấn đề an toàn sức khỏe.

Do vậy để đảm bảo yến sào được vận chuyển nhanh chóng, an toàn đến Úc không lo hư hỏng bạn cần tìm đến một đơn vị vận chuyển uy tín.

Yến sào (tổ yến) thuộc nhóm hàng đặc biệt và có những quy định rất nghiêm ngặt khi nhập khẩu vào Úc. Để hàng hóa được vận chuyển suôn sẻ, thuận lợi bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Yến sào khi gửi được bọc kèm với hàng hóa thông thường không được chứa chất cấm, hàng cấm

Hàng hóa phải được đóng gói cẩn thận tránh bể vỡ

Gửi số lượng vừa phải không quá nhiều.

Thời gian gửi yến sào đi Úc

Thời gian vận chuyển Yến Sào đi Úc từ Việt Nam có thể nhanh hoặc chậm tùy thuộc vào sự lựa chọn của quý khách.

Trong điều kiện không có trở ngại, các lô hàng thường được giao trong khoảng 5-7 ngày làm việc (không tính thứ 7 và Chủ nhật).

Thời gian giao hàng yến ở Úc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như địa chỉ nhận hàng chính xác, quy trình đóng gói hàng chuẩn hàng không và dịch vụ được chọn.

VietCargo – Dịch vụ gửi yến sào đi Úc uy tín

Để được vận chuyển các mặt hàng tổ yến, yến sào đi Úc uy tín bạn hãy liên hệ ngay cùng VietCargo – công ty gửi hàng đi Úc từ tphcm, chuyên vận chuyển hàng sang Úc với hơn 20 năm kinh nghiệm vận chuyển hàng quốc tế chuyên nghiệp.

Hơn 20 năm kinh nghiệm vận chuyển hàng sang Úc

Vận chuyển hàng đi Úc nhanh chóng và an toàn bằng đường hàng không hoặc đường biển

Quy trình ký gửi vận chuyển hàng sang Úc nhanh chóng, dễ dàng hoàn tất trong 15 phút

Cước phí cạnh tranh, quý khách hàng luôn được báo giá công khai minh bạch ngay từ đầu

Cung cấp chính sách bảo hiểm hàng hóa 100% tùy theo nhu cầu của quý khách hàng

Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp tận tâm 24/4

Lưu ý:

Đơn giá gửi hàng từ Việt Nam đi Úc có thể thay đổi tùy theo loại hàng hóa, đặc điểm hàng hóa, phương thức đóng gói... Để được báo giá chi tiết chính xác cho khối lượng, số lượng hàng hóa cần gửi quý khách hàng có thể liên hệ ngay hotline: 0923.19.19.19 nhé!

Tham khảo thêm các dịch vụ chúng tôi tại vietcargo.vn nhé!

Thông tin liên hệ

Mọi quan tâm cần tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

VietCargo

Địa chỉ: 180/17 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ: 028.6656.7777

Hotline: 0923.19.19.19

Website: vietcargo.vn

Email: contact@vietcargo.vn

Tags: <https://www.vietcargo.vn/cong-ty-van-chuyen-hang-di-uc/>

Materials

Tools

Step 1 -
